

**บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**  
**บันทึกข้อตกลงคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส**  
**แบบไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัย**  
**แบบท้าย กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม**  
**ของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**

โดยบันทึกฉบับนี้ เป็นที่ตกลงว่า

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ดังกล่าวที่บันทึกข้อตกลงนี้แนบท้ายอยู่ และบริษัท ได้ตกลงคุ้มครองให้แล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ของบันทึกข้อตกลงคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส แบบไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่บริษัทยืนยันให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ถ้าข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ที่บันทึกข้อตกลงนี้แนบท้ายอยู่ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้แทน

ส่วนข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์และเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ตารางผลประโยชน์สำหรับบันทึกข้อตกลงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส มีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชน์	จำนวนเงิน ผลประโยชน์ (บาท)
1. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว	1,000 บาท
2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย	100,000 บาท

## คำนิยาม

**เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)** หมายถึง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) และได้รับการยืนยันผลตรวจโดยวิธี Real-time PCR หรือ Sequencing หรือ Serology 4-fold rising หรือเพาะเชื้อ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

**การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง** หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่งและให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

## ข้อยกเว้น

การเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู่ก่อนแล้วก่อนวันที่บันทึกสัปดาห์นี้เริ่มมีผลบังคับ

## การแจ้งและการเรียกร้องผลประโยชน์

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลให้แก่บริษัท
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตัวแทนของผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต และต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการ และหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แก่บริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง